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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  10/2565 
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565    เวลา 13.30 น.   

ณ ห้องประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สุภาวดี  ยาด ี (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
4. ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พิรภพ  จันทร์แสนตอ (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
9. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. น.ส.นงเยาว์  ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (เพ่ิมเติม) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีคําส่ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ท่ี 3064/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ส่ัง ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น เนื่องจากมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นคือ              
คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานและการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (เพ่ิมเติม) ให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาในแต่ละคณะ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะหมดวาระในวันท่ี 30 กันยายน 2565 นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอ            
ความร่วมมือให้ทุกคณะจัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาชุดใหม่ ส่งให้กองบริการ
การศึกษา เพ่ือท่ีกองบริการการศึกษาจะได้รวบรวมและเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาต่อไป                    
  ส่วนสาขาวิชาใดท่ีได้ดําเนินการขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขและมีนักศึกษา            
คงค้างอยู่ ขอให้สาขาวิชานั้นๆ จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเนื่องจากมีการเรียน
การสอนและต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบร่วมกัน  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิม กรณีปรับปรุง
หลักสูตร 
  ประธานฯ นําเสนอว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี           
๙/๒๕๖๕ วันเสาร์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีข้อเสนอแนะว่าตามประกาศสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏลําปาง เร่ือง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ข้อ ๗ กําหนดว่า              
ก่อนพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร ให้หลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด (Concept paper)             
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ               
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ  
 กรณีปรับปรุงหลักสูตรให้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ และให้ดําเนินการจัดทํา
เอกสารแนวคิด (Concept paper) ควบคู่กัน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 
 จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบร่วมกัน  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/๒๕๖5 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 9/2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 3 หน้า จึงนําเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 9/2565 วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2565  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
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วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท่ีได้ศึกษา
รายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษา
รายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จํานวน 19 คน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
จํานวน 15 คน 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 การจัดสรรงบประมาณของบัณฑิตศึกษา  
  ประธานฯ นําเสนอว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี           
๙/๒๕๖๕ วันเสาร์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เร่ืองแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 โดยการจัดสรร             
งบประมาณของบัณฑิตศึกษา ได้โอนไปอยู่ในแผนปฏิบัติการของคณะ ดังนั้นหากเป็นเร่ืองของ          
การอนุมัติโครงการต่างๆ คณบดีสามารถลงนามอนุมัติเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องนําเสนอเร่ืองมาท่ี               
งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นงานเก่ียวกับเอกสาร เช่น การรับสมัคร การแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษา งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะยังช่วยดําเนินการตามปกต ิ 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 6.2 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม          
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ขณะนี้มีกรณีท่ีนักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว และงานทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบพบว่านักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอปรึกษาหารือคณบดีทุกคณะ และงานทะเบียนและประมวลผล 
หรืออาจจะกลับไปทบทวนการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงทบทวนการเขียนข้อบังคับการจัดการศึกษา
ให้ชัดเจน การออกแบบระบบใหม่เพ่ือตรวจสอบในเร่ืองของกิจกรรม หากนักศึกษายังไม่ผ่านกิจกรรม
ก็ไม่สามารถอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ หรือให้เจ้าหน้าท่ีของกองพัฒนานักศึกษาร่วม
เป็นกรรมการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาด้วย จึงขอฝากประเด็นนี้ไว้เป็นข้อหารือร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษา         
ไม่ผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมอบหมายให้คณบดีทุกคณะ และงานทะเบียน
และประมวลผล กลับไปทบทวนการแก้ไขปัญหารวมถึงทบทวนการเขียนข้อบังคับการจัดการศึกษาให้
ชัดเจน  
 
เลิกประชุมเวลา   16.0๐   น. 
 
 
 

 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


